

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN BÙ ĐĂNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 35/BC-HĐND-PC

Bù Đăng, ngày 05 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO

**Thẩm tra công tác công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực,
thực hành tiết kiệm chống lãng phí; công tác quyết khiếu nại,
tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024**

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định và sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện, Ban Pháp chế HĐND huyện đã tiến hành thẩm tra báo cáo số 217/BC-UBND, ngày 12/6/2024 của UBND huyện về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Báo cáo số 185/BC-UBND, ngày 27/5/2024 của UBND huyện về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của UBND huyện trình tại kỳ họp lần Thứ 12, HĐND huyện khóa VII.

Trên cơ sở nội dung các báo cáo và thảo luận, Ban Pháp chế HĐND huyện thống nhất đánh giá, nhận định như sau:

1. Kết quả đạt được

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Thanh tra huyện đã triển khai 02 cuộc thanh tra theo Kế hoạch^[1]. Ngoài Thanh tra theo kế hoạch, Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo thành lập các tổ kiểm tra, rà soát vụ việc phục vụ công tác quản lý. Qua công tác thanh tra, kiểm tra, rà soát UBND huyện, Thanh tra huyện đã phát hiện một số vi phạm, khuyết điểm qua đó yêu cầu các đối tượng thanh tra khắc phục, rút kinh nghiệm.

Hoạt động tiếp công dân được thực hiện đúng theo quy định. Tổng số ngày tiếp công dân là 132 ngày với 82 lượt người^[2]. Các đơn thư được tiếp nhận, giải quyết đúng theo quy định^[3]. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được UBND huyện quan tâm. Các đơn, thư phản ánh, kiến nghị được UBND huyện tiếp nhận và giải quyết theo đúng quy định của pháp luật; đơn thư khiếu nại, tố cáo, đơn thư phản ánh, kiến nghị giảm so với cùng kỳ. Một số vụ việc khiếu nại phức tạp kéo dài được Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, giải quyết khá hiệu quả.

[1] Theo Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 11/3/2024 của UBND huyện: Cơ quan chức năng đã Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND các xã Đồng Nai, xã Phước Sơn trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 15/5/2024 của UBND huyện về Thanh tra việc đầu tư và xây dựng cơ bản của các công trình xây dựng trên địa bàn huyện Bù Đăng do UBND xã làm chủ đầu tư.

[2] Trong đó: Tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo (TT.Huyện ủy, TT.HĐND, Chủ tịch UBND huyện): 27 ngày với 36 lượt người; Tiếp đột xuất của CT.UBND huyện 02 ngày với 06 lượt người; Tiếp công dân thường xuyên: 103 ngày với 40 lượt người; số đoàn đông người: 0 đoàn.

[3] Tổng số đơn tiếp nhận trong 06 tháng đầu năm 2024 là 80 đơn, trong đó đơn khiếu nại: 03 đơn; kiến nghị, phản ánh: 77 đơn.

UBND huyện thường xuyên chỉ đạo các cơ quan có chức năng triển khai các văn bản của cấp trên về công tác PCTNTC cụ thể như: Xây dựng chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2024 kèm theo Quyết định số 504/QĐ-UBND ngày 14/3/2024 của UBND huyện về chú trọng lĩnh vực quản lý thu, chi ngân sách Nhà nước.

Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục về PCTNTC đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về công tác PCTNTC, từ đó phát huy trách nhiệm và chủ động PCTNTC ngay từ chính bản thân mỗi cán bộ, công chức, viên chức. Trong 6 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn huyện chưa phát hiện vụ việc tham ô, tham nhũng đến mức phải xử lý.

2. Đề nghị

Bên cạnh, những kết quả đạt được và các hạn chế, khuyết điểm như báo cáo 185/BC-UBND ngày 27/5/2024 và Báo cáo số 217/BC-UBND, ngày 12/6/2024 của UBND huyện đã nêu, Ban Pháp chế đề nghị:

1. Trong báo cáo số 185/BC-UBND, ngày 27/5/2024 của UBND huyện chủ yếu là báo cáo việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và công tác phòng, chống tham nhũng, nhưng vấn đề phòng, chống “*tiêu cực*”^[4] chưa báo cáo về giải pháp và số liệu cụ thể; bổ sung số liệu về thực hiện kê khai tài sản thu nhập hàng năm.

2. Tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc công chức, viên chức công tác tại các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng.

3. Tiếp tục chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, kiến nghị liên quan đến thu hồi đất để thực hiện các dự án các năm trước đây tại xã Phú Sơn, Thống Nhất.

Ban Pháp chế HĐND huyện kính trình HĐND huyện xem xét.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;
- UBND huyện, UBMTTQVN huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Các vị đại biểu HĐND huyện;
- Lãnh đạo VP, CVVP;
- Lưu: VT.

TM. BAN PHÁP CHẾ HĐND HUYỆN
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Hoàng Giang

⁴ Theo Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW Hướng dẫn xác định 19 hành vi “tiêu cực” cần phòng, chống.